

BÁO CÁO

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị trấn, khóa XII
nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Thường trực HĐND thị trấn về thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị trấn Đắk Rve Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện báo cáo số 20/BC-TTHĐND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Thường trực HĐND thị trấn về Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn khóa XII;

Ủy ban nhân thị trấn báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

1. Bà Y Ngoắc, cử tri thôn 4 kiến nghị: Đề nghị Nhà nước quan tâm sửa chữa nhà ở cho bà, vì hiện nay nhà của bà đã xuống cấp, tường nứt bốn bề, tiềm ẩn mỗi nguy hiểm cho người ở trong ngôi nhà, nhất là mùa mưa gió đã đến. Bản thân bà là đối tượng thương binh và là vợ của Liệt sĩ.

Trả lời:

Qua ý kiến của cử tri Y Ngoát (Y Ngoắc) tại hội nghị tiếp xúc cử tri 2 cấp vừa qua. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, đánh giá lập biên bản hiện trạng nhà ở của bà vào ngày 26/06/2023. Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng, nhà ở của Bà Y Ngoát với tổng diện tích: 45m²; hiện đã xuống cấp, hư hỏng nhiều nơi như: tường nhà nứt nẻ, mưa xuống, nước thấm vào quanh tường chảy vào nhà, nền nhà xi măng đã bong tróc, chập vá nhiều lần, mái nhà làm bằng tôn, đã nhiều lần thay sửa nhưng hiện đã dột nát.

Tuy nhiên, kinh phí của Ủy ban nhân dân thị trấn không có để hỗ trợ cho hộ bà sửa chữa và xây mới. Nên UBND thị trấn lập tờ trình kính gửi UBND huyện, Phòng Lao động TB&XH huyện xem xét, hỗ trợ theo nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

2. Ông Nga Xuân Thủy, cử tri thôn 4 kiến nghị: Đề nghị UBND thị trấn làm đường vào xóm huyện đội đoạn giữa nhà bà Lê Thị Hoan và nhà ông A Vương, hiện có 7 hộ gia đình đang sinh sống. Vì là đường đất nên mỗi khi mưa xuống các hộ dân sinh sống khu vực này đi lại trơn trượt khó khăn, bên cạnh đó nước kéo theo đất đá chảy tràn ra mặt đường chính gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Trả lời:

Qua kiểm tra hiện nay tuyến đường các hộ dân ý kiến là tuyến đường đi vào thao trường bắn của huyện đội Kon Rẫy có chiều 100m hiện trạng là đường đất. Ý kiến của cử tri là thiết thực, cần thiết nhưng danh mục công trình không có trong kế hoạch đầu tư công, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 nên không có kinh phí thực hiện. UBND thị trấn tham mưu đề xuất cấp trên xem xét bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

3. Bà Đinh Thị Kim Dung, cử tri thôn 4 kiến nghị: Hiện nay dòng suối sau nhà của gia đình bà khi mưa lớn, lưu lượng nước đổ về nhiều gây sạt lở đất đến gần sát móng nhà và làm nứt tường nhà. Đề nghị UBND thị trấn xem xét có hướng giải quyết sớm để gia đình bà được an tâm sinh sống và lao động sản xuất.

Trả lời:

Qua kiểm tra hiện nay dòng suối sau lưng bà Đinh Thị Kim Dung có chiều dài bị sạt lở với chiều dài hơn 100m và rộng 3m có nguy cơ sạt lở đến các hộ dân sống dọc suối. Đây là công trình cần nguồn kinh phí đầu tư lớn. Qua kiểm tra kế hoạch đầu tư công, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 không có bố trí danh mục công trình nêu trên. UBND thị trấn tham mưu đề xuất cấp trên xem xét.

4. Cử tri Phạm Ngọc Chi và ông Phạm Đình Trung, thôn 7: Hiện nay các đường xương cá trong thôn bị một số hộ dân rào lấn chiếm ra cả đường đi, làm thay đổi hiện trạng ban đầu. Đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

Trả lời:

Ngày 30/6/2023 UBND thị trấn phối hợp với Ban quản lý thôn đi kiểm tra tế trên địa bàn thôn 7 (*khu dân cư thôn 8 cũ*) có 3 tuyến đường xương cá. Khi các hộ dân đi kinh tế mới vào không có đường đi lấy nước sinh hoạt nên khi phân lô thửa đất đã để lại 3 tuyến đường làm con đường chung để các hộ dân đi lấy nước. Qua thời gian sử dụng ít hộ dân đi lại nên các hộ dân sống liền kề đã lấn chiếm (*đường rộng 4m hiện nay còn 3,5m*). Sau khi kiểm tra Trưởng thôn đã thống nhất sẽ vận động các hộ dân lấn chiếm trả lại như hiện trạng ban đầu, tạo thuận lợi cho các hộ dân đi lại, vận chuyển đảm bảo thuận lợi.

5. Bà Quách Thị Tám, cử tri thôn 4 kiến nghị: Theo lịch nông vụ, thời điểm thích hợp nhất để trồng rừng là từ tháng 4 đến tháng 6. Đề nghị Nhà nước cấp giống cây bạch đàn và thông ba lá để nhân dân triển khai xuống giống kịp thời. Vì trồng rừng không đúng thời vụ sẽ gây thiệt hại lớn cho đời sống, sản xuất của người dân và thiệt hại lớn cho nguồn NSNN.

Trả lời:

Sau khi Ban quản lý thôn 4 lập danh sách các hộ dân đăng ký trồng rừng năm 2023. UBND thị trấn đã chỉ đạo công chức Địa chính và Kiểm lâm địa bàn tiến hành rà soát diện tích đất người dân đăng ký để trồng rừng. Qua kiểm tra thì các diện tích đất của người dân tại thôn 4 đăng ký không nằm trong Quy hoạch đất trồng cây Lâm nghiệp nên không đủ điều kiện để hỗ trợ trồng rừng theo quy định.

6. Ông Đinh Văn Tiêu, cử tri thôn 4 kiến nghị: Khi đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thôn, đề nghị gửi thông báo về cho thôn biết để tiện cho việc giám sát đầu tư cộng đồng. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cần phải chú trọng đến chất lượng công trình, tránh tình trạng công trình nhanh hỏng, xuống cấp gây lãng phí tiền bạc của Nhà nước.

Trả lời:

Trong năm 2022 trên địa bàn thôn 4 do ảnh hưởng mưa bão làm sạt lở một đoạn đường Hoàng Thị Loan gây nguy hiểm việc đi lại của nhân dân. UBND thị trấn kiểm tra xét thấy việc đầu tư khẩn cấp là cần thiết, cũng là nguyện vọng của nhân dân. Nên UBND thị trấn đã tiến hành xây dựng hạng mục công trình trên và đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Việc thông báo khởi công xây dựng cũng như chất lượng đầu tư công trình. UBND thị trấn thời gian đến sẽ thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp BQL thôn, Ban giám sát cộng đồng giám sát chặt chẽ để công trình đảm bảo chất lượng và đúng theo hồ sơ thiết kế - dự toán được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn khóa XII; nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND thị trấn Đắk Rve./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND thị trấn (b/c);
- Các đại biểu HĐND thị trấn (b/c);
- CT, PCT UBND thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Vũ